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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ     -     สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุทัศน์  จันทะโมคา ประธานสภา อบต.ดงบัง สุทัศน์  จันทะโมคา  
๒ นายครรชิต  แก้วแสน รองประธานสภา อบต.ดงบัง ครรชิต  แก้วแสน  
๓ นายสมศรี  วีระพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑ สมศรี  วีระพันธ์  
๔ นางปราณี กาแก้ว สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑ ปราณี กาแก้ว  
๕ นายสนิท  ศรีสุข สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๒ สนิท  ศรีสุข  
๖ นางหนูจร ทองวรณ์  สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๒ หนูจร ทองวรณ์  
๗ นายเสรี  ทองชุม สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๓ เสรี  ทองชุม  
๘ นายจีระชัย  จันมี สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๔ จีระชัย  จันมี  
๙ นายสุริยงค์  โคกโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๕ สุริยงค์  โคกโพธิ์  

๑๐ นายเสถียร มีทองแสน สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๕ เสถียร มีทองแสน  
๑๑ นางดวงคำ  บุญเกื้อ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๖ ดวงคำ  บุญเกื้อ  
๑๒ นางทองใส  ศิริจันโท สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๖ ทองใส  ศิริจันโท  
๑๓ นายสอน  ดอกคำ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๗ สอน  ดอกคำ  
๑๔ นายแฮม  ต้นโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๗ แฮม  ต้นโพธิ์  
๑๕ นายประทาน  สมคิด สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๘ ประทาน  สมคิด  
๑๖ นางบุญโฮม  หมั่นกิจ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๘ บุญโฮม  หมั่นกิจ  
๑๗ นางปิยพร เหลือผล สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๙ ปิยพร เหลือผล  
๑๘ นายณรงค์ วิไลรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๐ ณรงค์ วิไลรัตน์  
๑๙ นายสนอง  สมคิด สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๑ สนอง  สมคิด  
๒๐ นายสุบิล  พันโยธา สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๒ สุบิล  พันโยธา  
๒๑ นางนิภารัตน์  มีทองแสน สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๒ นิภารัตน์  มีทองแสน  
๒๒ นายเตือน  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๓ เตือน  ใจกล้า  
๒๓ นางรำไพร  สร้อยสุข สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๕ รำไพร  สร้อยสุข  
๒๔ นายประจักษ์  พันธ์วงศ์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๕ ประจักษ์  พันธ์วงศ์  
๒๕ นายบัวกัน  จันทร์หาญ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๖ บัวกัน  จันทร์หาญ  
๒๖ นางบุญจันทร์ อุดมสันต์ สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๖ บุญจันทร์  อุดมสันต์  
๒๗ นายธวัชชัย  เพียลา เลขานุการสภา อบต.ดงบัง ธวัชชัย  เพียลา  

              ขาดประชุม 
๑ นายไพบูรณ์  ป้อมปิน สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๔   
๒ นายเข็มพร  หูวอง สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๐   
๓ นายปัญญา ช่วยตา สมาชิกสภา อบต.ดงบัง ม.๑๑   

 
 
 

    (สำเนา) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ     -     สกุล ตำแหน่ง                ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุเทน กาเผือก นายก อบต.ดงบัง อุเทน กาเผือก  
๒ นายวิชัย รัตนศรี รองนายก อบต.ดงบัง วิชัย รัตนศรี  
๓ นายบุญเทิน  ต้นโพธิ์ รองนายก อบต.ดงบัง บุญเทิน  ต้นโพธิ์  
๔ นายบรม เหมณี เลขานุการนายก อบต.ดงบัง บรม เหมณี  
๕ นายอภิวัฒน์  หาดี นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการ อภิวัฒน์  หาดี  
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เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธานมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ดังนี้     
(ประธานสภาฯ)   ตามท่ีทางท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ นางหนูจร ทองวรณ์ ได้เคยแจ้งในการประชุม 

ครั้งที่ผ่านมาว่าจะช่วยบริจาคเงินสมทบในการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานนั้น 
วันนี้ทางสมาชิกท่านดังกล่าวได้มอบเงินบริจาคให้กับทางสภาฯเรียบร้อยแล้ว  

การเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต.ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ทาง อบต.ได้มีการดำเนินการในแต่ละหมู่บ้านอยากให้
ทางผู้นำได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมงานและ
การตรวจรับงานให้มีความเอาใจใส่เพ่ือให้งานโครงการเกิดความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้โดยแท้จริง และที่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือโครงการวางท่อระบาย
น้ำ หมูjที่ ๑ ทางออกไปบ้านเสาเล้า โครงการพ่ึงจะมีการดำเนินงานเสร็จไปไม่นานแต่ถนน
เริ่มมีการทรุดตัวแล้ว จึงอยากฝากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญเอาใจให้ในเรื่อง              
นี้ด้วย                

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
   วันที่  ๒๕  กันยายน ๒๕๖๓)  
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่ามีส่วนไหนไม่ถูกต้อง 
(ประธานสภาฯ)  และจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติต่อไป
   - ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมประธานจึงได้ขอมติ            
   ที่ประชุม  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 
         - เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ การรายงานผลการการติดตามประเมินผลแผน
(ประธานสภาฯ)  พัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญเจ้าหน้ าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง             
   รายละเอียดผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา           
   ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป   
ที่ประชุม  - นายอภิวัฒน์ หาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้มีการสรุปรายงานผลการติดตาม             
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ระชุมได้ทราบจนเป็นที่เข้าใจไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม
   เพ่ิมเติม จึงเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป 
        - เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ การรายงานผลการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 
(ประธานสภาฯ)  ๒๕๖๔ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   ประจำปี ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป  
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ที่ประชุม  - นายอภิวัฒน์ หาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้มีการสรุปรายงานผลการจัดทำแผนการ
   ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมได้ทราบจนเป็นที่เข้าใจไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม           
   เพ่ิมเติม จึงเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป 
               - เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบ
   ต่อไป     
ที่ประชุม  - นายอุเทน กาเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบ
   ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบ และมีการซักถามในบางประเด็นซึ่งทางผู้บริหารได้มีการตอบ
   ข้อซักถามต่างๆ จนเป็นที่ เข้าใจและไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามเพ่ิมเติมจึงเข้าสู่วาระ                    
   เรื่อง เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา ขอเชิญทางคณะ                      
(ประธานสภาฯ)  ผู้บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดตามญัตติที่เสนอต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความ
   เห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญครับ 
นายอุเทน  กาเผือก  ตามที่สภาฯ ได้กำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓                    
(นายก อบต.)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีญัตติเพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
   ดังนี้ 
      ญัตติที่ ๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                                งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ญัตติที่ ๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

                           รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ญัตติที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ญัตติที่ ๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้าง 
                            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุงชัย 
      ญัตติที่ ๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                            ส่วนตำบลดงบัง  
   (๕.๑) เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
            (๕.๒) เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   (๕.๓) เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป 

นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ญัตติที่ ๔.๑  การพิจารณาให้ความ
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญทางปลัด อบต.      
   เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณให้ทีประชุมได้ทราบ              
   เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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นายธวัชชัย  เพียลา  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย    
(ปลัด อบต.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากรายการที่จะขออนุมัติโอนครั้งนี้ เพ่ือตั้งจ่าย                     
       ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ                                                     
         งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓ ) 

พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  การโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอน
งบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอนำเรียนรายละเอียดของ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมได้ทราบ ดังนี้  

    โอนลด 
ด้านบริหารทั่วไป    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  หมวดค่า              
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
รายการโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร พนักงานและผู้นำชุมชน งบประมาณที่ตั้งไว้  
๒๕๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖,๘๖๐ บาท โอนลดครั้งนี้   ๖,๘๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๐ บาท 

    โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง   รายการเงิน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  งบประมาณที่ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  ๔๑,๐๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  ๑,๐๐๐  บาท 

    โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                 
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง   รายการเงินเพ่ือจ่าย
เป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  งบประมาณที่ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  ๒๒,๔๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  ๑๙,๖๐๐  บาท 

รวมโอนลด  ๗๐,๒๐๐บาท    
 

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว 
(รายละเอียดราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)  ประมาณที่ตั้งไว้  ๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๐  บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๑๘,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๘,๒๐๐ บาท  

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู (รายละเอียด
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)  ประมาณที่ตั้งไว้  ๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน               
๐  บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๖,๐๐๐ บาท  
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับสำนักงาน (รายละเอียดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง  ไอซีที)  ประมาณที่ตั้งไว้  ๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน               
๐  บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖,๐๐๐ บาท 

 

    รวมโอนเพิ่ม  ๗๐,๒๐๐ บาท 
 

นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการต่างๆ ตามที่ทางผู้บริหารได้นำเสนอ
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             
   ในครั้งนี้  หรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามก็ขอเชิญครับก่อนที่ จะมีการลงมติ               
ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกท่านสอบถามหรือมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงได้ขอมติที่ประชุม 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปผมก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย              
(ประธานสภาฯ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร ขอมติที่ประชุม
   ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพจิารณาให้ความเห็นชอบ ญัตติที่ ๔.๒ การพิจารณาให้ความ 
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง
   คำชี้แจงฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายธวัชชัย เพียลา  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
(ปลัด อบต.ดงบัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เนื่องจากรายการที่ตั้งจ่ายไว้ ไม่ได้ 

ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ จึงขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

   ข้อความเดิม   
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด               
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองมะยอด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร              
สูง ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ดงบัง กำหนด)  งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท 
ข้อความใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวด            
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองมะยอด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร       
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง              
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ดงบัง กำหนด)  งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท 

    
 



-๗- 
 

ข้อความเดิม   
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการโครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑๕ บ้านดอนชี  รางระบายน้ำ คสล.ขนาด                   
๐.๒๐x๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

   ข้อความใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนชี วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ และฝาปิด คสล. งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

   ข้อความเดิม   
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๖ บ้านหนองยาง รางระบายน้ำ คสล.ขนาด                 
๐.๒๐x๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   ข้อความใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
พ ร้ อม บ่ อ พั ก  ค ส ล . ห มู่ ที่  ๖  บ้ าน ห น อ งย าง  วางท่ อ ระบ ายน้ ำ  ค สล .ข น าด                  
๐.๔๐x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ และฝาปิด คสล. 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

    ข้อความเดิม   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  ๕ บ้านดอนชี  รางระบายน้ำ คสล.ขนาด                   
๐.๒๐x๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   ข้อความใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านดอนชี วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ และฝาปิด คสล. งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ตามที่ทางปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมได้ทราบ มสีมาชิกท่านใด 

มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ขอเชิญสอบถามได้เลยครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนประธานจึงได้ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
 



-๘- 
 
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ญัตติ ๔.๓  การพิจารณาให้ความ
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔  ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง                
   รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณที่ขอจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี            
   ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายอุเทน  กาเผือก  เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีความจำเป็นที่จะต้องขอจ่ายเงินทุน
(นายก อบต.)  สำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
   ส่วนในรายละเอียดจะมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ
   ต่อไป 
นายธวัชชัย เพียลา  ตามที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้มีการขอจ่ายเงินทุนสำรอง               
(ปลัด อบต.ดงบัง) เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 
   พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
   รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรอง 

เงินสะสม จากการตรวจสอบสถานะการคลังหลังปิดบัญชีรายรับรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ มียอดเงินสำรองเงินสะสม ๖,๑๑๓,๘๒๙.๙๔ บาท ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละสิบห้าของประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังกันเงินสะสมประจำปีร้อยละสิบห้า
แล้วสามารถจ่ายได้ ๑๑๓,๘๒๙.๙๔ บาท ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๗ (๒) ภายใต้เงื่อนไข         
ข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน (สายบ้านดอนชี -บ้านดงสีโท) หมู่ที่ ๕ บ้านดอนชี ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ      
๐.๕๐ เมตรหรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม.งบประมาณ ๑๑๓,๘๒๙.๙๔ บาท 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล   ดงบัง มีความจำเป็น
ที่จะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๙,๐๐๐ บาท จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติ               
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนที่เกิน จำนวน ๒,๘๗๕,๑๗๐.๐๖ บาท ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๗ (๑) 
โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๖  โครงการ  
งบประมาณ ๒,๘๗๕,๑๗๐.๐๖  บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (สายบ้านดอนชี -บ้านดงสีโท)   
หมู่ที่ ๕ บ้านดอนชี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า            
๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท               
(ตั้งจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ จำนวน ๑๑๓,๘๒๙.๙๔ บาท และเงิน
ส่วนที่เกินร้อยละสิบห้า จำนวน ๓๘๑,๑๗๐.๐๖ บาท)  
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ (สายบ้านหนองยาง-บ้านไร่ขี)                               
ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร                    
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ 
๔๙๔,๐๐๐ บาท 
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๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดงบัง  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๖.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท 
๔.โครงการปิดผิว Asphaltic Concrete (ถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๗,๑๖ บ้านจอก 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๔.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าฝ้าย (สายบ้านเหล่าฝ้าย – หนองติ้ว) 
ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐ .๒๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ,๘๗๕.๐๐ ตร.ม.  งบประมาณ    
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าฝ้าย (สายบ้านเหล่าฝ้าย – บ้านดอนชี) 
ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐ .๒๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ,๘๗๕.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ    
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการต่างๆ ที่ขอความเห็นชอบในการจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ ก่อนที่จะมีการลงมติต่อไป 

นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดโครงการที่ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินทุน
(ประธานสภาฯ)  สำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามก็ขอเชิญเลยครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมประธานจึงได้ขอมติที่ประชุม 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมผมจะขอ
(ประธานสภาฯ)  มติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน 

๖ โครงการ งบประมาณ  ๒,๘๗๕,๑๗๐.๐๖   บาท (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจก
ให้กับสมาชิกทุกท่าน) ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และจะ
ไดน้ำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพจิารณาให้ความเห็นชอบ ญัตติที่ ๔.๔ การพิจารณาให้ความ 
(ประธานสภาฯ) เห็นชอบการใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย  ขอเชิญเจ้าหน้าที่         

ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมได้ทราบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป          
นายธวัชชัย เพียลา  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
(ปลัด อบต.ดงบัง) การปกครองท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย 

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้มีการทำหนังสือขอใช้ที่ราชพัสดุต่อสำนักงาน             
ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพ่ือดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยต้องผ่าน
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดโครงการ
ดังนี้ 
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โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ฐานแผ่)พร้อม
อาคารห้องครัวและห้องน้ำ งบประมาณ ๒,๓๒๔,๙๐๐ บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับ
จัดสรรจากจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาพร้อมทั้งให้
ความเห็นชอบต่อไป 

นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ตามท่ีทางท่าน ปลัด อบต.ดงบัง ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อใช้  
(ประธานสภาฯ) ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบบ้านกุงชัย มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม่ขอเชิญสอบถามได้เลยครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามเพ่ิมเติมหรือคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนประธานจึงได้ขอมติที่ประชุม 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมผมจะขอ
(ประธานสภาฯ)  มติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้มีการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                               บ้านกุงชัย หรือไม่ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณา ญัตติที่ ๕.๕(๑)  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ         
(ประธานสภาฯ)  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้กับ
สมาชิกทุกท่าน 

นายอุเทน กาเผือก - ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน 
(นายก อบต.ดงบัง) พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นรายข้อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาจนครบทุกข้อ  
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ที่ทาง
(ประธานสภาฯ)  คณะผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระ ๑ ขั้นรับหลักการพร้อมทั้งอภิปราย
   ก่อนจะมีการลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติ                
   ร่างข้อบัญญัติฯ วาระ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ    
   และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้น  หรือ ไม่  ห ากมี สมาชิ กสภ าท้ องถิ่ น        
   ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้น               
   พอสมควรแล้ว ดังนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายและมีข้อซักถามอ่ืนๆเพ่ิมเติมประธานจึงได้ขอมติ             

ที่ประชุม 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีลำดับต่อไปผมก็จะขอมติ            
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ 
มติทีป่ระชุม  รับหลักการ  ๒๕ เสียง    ไม่รับหลักการ  0  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายธวัชชัย เพียลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
   สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
   รวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

          ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา               
  ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น ให้ที่ประชุม
  สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน                     
  คณะกรรมการแปรญัตติ 



-๑๑- 
 

นายอุเทน กาเผือก  ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายก อบต.)   สามวาระรวดเดียว 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  ๒๕ เสียง    ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา   ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวง                
(ประธานสภาฯ)  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)   
   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ           
   ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
   ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติต่อที่ประชุม
   สภาฯ สามารถเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ 
ที่ประชุม  -การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายและไม่มีการแปรญัตติ   
   หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายการใด 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ สภา อบต.ดงบัง ไม่มีการแปรญัตติ  ต่อไปเป็นการ
(ประธานสภาฯ)  พิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ตามที่ทางผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร             
   ส่วนตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๔   โดยสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการ 

ในวาระที่ ๑ ไปแล้ว ส่วนในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตตินั้นสภาฯ ไม่มีการแปรญัตติ ดังนั้น                 
ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็น  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๔  หรือไม่โปรด
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณา ญัตติที่ ๕.๕(๒)  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ         
(ประธานสภาฯ)  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้กับ
สมาชิกทุกท่าน 

นายอุเทน กาเผือก - ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
(นายก อบต.ดงบัง) และมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นรายข้อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาจนครบทุกข้อ  
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ที่ทาง
(ประธานสภาฯ)  คณะผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระ ๑ ขั้นรับหลักการพร้อมทั้งอภิปราย
   ก่อนจะมีการลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติ                
   ร่างข้อบัญญัติฯ วาระ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ    
   และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้น  หรือ ไม่  ห ากมี สมาชิ กสภ าท้ องถิ่ น        
   ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้น               
   พอสมควรแล้ว ดังนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายและมีข้อซักถามอ่ืนๆเพ่ิมเติมประธานจึงได้ขอมติ             

ที่ประชุม 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีลำดับต่อไปผมก็จะขอมติ            
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรด 
                               ยกมือครับ               
มติที่ประชุม  รับหลักการ  ๒๕ เสียง    ไม่รับหลักการ  0  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 



-๑๒- 
นายธวัชชัย เพียลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
   สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
   รวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

          ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา               
  ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น ให้ที่ประชุม
  สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน                     
  คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายอุเทน กาเผือก  ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย              
(นายก อบต.)  พ.ศ. ๒๕๖๔  สามวาระรวดเดียว 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  ๒๕ เสียง    ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา   ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวง                
(ประธานสภาฯ)  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)   
   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ           
   ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
   ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติต่อที่ประชุม
   สภาฯ สามารถเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ 
ที่ประชุม  -การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายและไม่มีการแปรญัตติ    
   หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายการใด 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ สภา อบต.ดงบัง ไม่มีการแปรญัตติ  ต่อไปเป็นการ
(ประธานสภาฯ)  พิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ตามที่ทางผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร             
   ส่วนตำบล เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๖๔    โดยสภาฯ ได้พิจารณา 

รับหลักการ ในวาระที่ ๑ ไปแล้ว ส่วนในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตตินั้นสภาฯ ไม่มีการแปรญัตติ 
ดังนั้นในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็น  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๖๔      
หรือไมโ่ปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณา ญัตติที่ ๕.๕(๓)  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ         
(ประธานสภาฯ)  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้กับ
สมาชิกทุกท่าน 

นายอุเทน กาเผือก - ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ 
(นายก อบต.ดงบัง)   พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายข้อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาจนครบทุกข้อ  
นายสุทัศน์  จันทะโมคา  ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ที่ทาง
(ประธานสภาฯ)  คณะผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระ ๑ ขั้นรับหลักการพร้อมทั้งอภิปราย
   ก่อนจะมีการลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติ                
   ร่างข้อบัญญัติฯ วาระ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ    
   และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้น  หรือ ไม่  ห ากมี สมาชิ กสภ าท้ องถิ่ น        
   ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้น               
   พอสมควรแล้ว ดังนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 



-๑๓- 
 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายและมีข้อซักถามอ่ืนๆเพ่ิมเติมประธานจึ งได้ขอมติ             

ที่ประชุม 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีลำดับต่อไปผมก็จะขอมติ            
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง  การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ               
มติที่ประชุม  รับหลักการ  ๒๕ เสียง    ไม่รับหลักการ  0  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายธวัชชัย เพียลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
   สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
   รวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

          ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา               
  ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น ให้ที่ประชุม
  สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน                     
  คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายอุเทน กาเผือก  ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(นายก อบต.)    สามวาระรวดเดียว 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  ๒๕ เสียง    ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา   ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวง                
(ประธานสภาฯ)  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)   
   พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ           
   ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
   ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติต่อที่ประชุม
   สภาฯ สามารถเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ 
ที่ประชุม  -การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายและไม่มีการแปรญัตติ    
   หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายการใด 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ สภา อบต.ดงบัง ไม่มีการแปรญัตติ  ต่อไปเป็นการ
(ประธานสภาฯ)  พิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ตามที่ทางผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร             
   ส่วนตำบล เรื่อง  การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการ 

ในวาระที่ ๑ ไปแล้ว ส่วนในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตตินั้นสภาฯ ไม่มีการแปรญัตติ ดังนั้นใน   
วาระที่  ๓ ขั้นลงมติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็น  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๖๔      
หรือไมโ่ปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ลำดับต่อไป ก็เข้าสู่วาระ เรื่องอ่ืนๆ หากสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยอะไร 
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญสอบถามหรือเสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 
นายณรงค์ วิไลรัตน์  ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางภายในหมู่บ้านชำรุดเคยทำหนังสือแจ้งมาแล้ว             
(ส.อบต.ม.๑๐)  แต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขให้เลยฝากให้รีบดำเนินการให้ด้วย 
นายประทาน  สมคิด  แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านชำรุดเส้นหลังวัดและเส้นเหนือโรงเรียน หมูที่ ๔ 
(ส.อบต.ม.๘)  บ้านเหล่าฝ้าย ฝากให้รีบดำเนินการให้ด้วย 



-๑๔- 
 
นายสมศรี วีระพันธ์  เรื่องโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านดงบัง อยากให้แก้ไขเป็น             
(ส.อบต.ม.๑)  แบบฝาตะแกรงเหล็ก 
นายสอน  ดอกคำ     เรื่องไฟฟ้าชำรุด หมู่ที่ ๗ บ้านจอก ถ้ามีการออกไปทำการซ่อมให้ประสานกับทาง             
(ส.อบต.ม.๗)  ผู้นำด้วยจะได้รู้จุดที่มีการชำรุดเสียหาย และขอหารือกับที่ประชุมเรื่องการจัดงานวันปีใหม่ 
                               ว่าจะมีกิจกรรมอย่างไรบ้าง  
นายธวัชชัย เพียลา  เรื่อง การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จทันก่อน
(ปลัด อบต.ดงบัง) ปีใหม่ส่วนเรื่องการจัดงานบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ที่ประชุมเห็นพร้อมกันให้จัดวันที่ 
                               ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่วนรายะเอียดกิจกรรมการจัดงานจะได้มีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 
นายสุทัศน์ จันทะโมคา  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก วันนี้ก็ ใช้ เวลาในการประชุมมา                      
(ประธานสภาฯ)  พอสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุม    
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

    (ลงชื่อ)      ธวัชชัย  เพียลา  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายธวัชชัย  เพียลา ) 
                                                  เลขานุการสภา อบต.ดงบัง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓      
 
    (ลงชื่อ)       สอน  ดอกคำ       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสอน  ดอกคำ ) 
                                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
 
    (ลงชื่อ)        เสรี  ทองชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        ( นายเสรี  ทองชุม ) 
                                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
       
    (ลงชื่อ)    บุญโฮม หมั่นกิจ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นางบุญโฮม หมั่นกิจ ) 
                                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันที่        
   
 
    (ลงชื่อ)    สุทัศน์  จันทะโมคา            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุทัศน์  จันทะโมคา) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


